

Đồng Nai, ngày 11 tháng 01 năm 2021

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý công ty, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm.

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 đóng trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, có nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc và nuôi dưỡng người bệnh tâm thần cho các tỉnh khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào). Người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải với trên **1.350** người bệnh nội trú/ngày (chỉ tiêu Bộ Y tế giao: **1.200** giường bệnh); trong đó, Bệnh viện có gần **250** bệnh nhân không có người thân, không nơi nương tựa và bị bỏ rơi nhiều năm nay.

Một mùa xuân mới, một mùa Tết nữa lại về trên khắp mọi nẻo đường của đất nước. Đâu đâu ai cũng hân hoan đón chào một mùa xuân mới. Tết đến xuân về, không chỉ là dịp để sum họp gia đình, mà còn là niềm vui của ông, bà, cha, mẹ khi được quây quần bên con, bên cháu để đón một năm mới bình an và sung túc.

Thế nhưng, tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 vẫn còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh của những người bệnh vô gia cư, không có thân nhân, gia đình - đã nhiều năm nay coi Bệnh viện như ngôi nhà duy nhất của họ. Với những bệnh nhân này, họ không chỉ thiếu thốn tình thương, sự chăm sóc, quan tâm từ phía gia đình mà còn luôn trong hoàn cảnh khó khăn về vật chất khi ngân sách của Nhà nước và Bệnh viện còn nhiều hạn hẹp.

Với mong muốn mang đến những ngày Tết sum vầy, hạnh phúc và an lành cho các bệnh nhân vô gia cư tại Bệnh viện, giúp họ có thêm nghị lực vượt qua mặc cảm, tự ti về bệnh tật, gia đình và an tâm điều trị; Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 tổ chức **Chương trình “Xuân yêu thương”**, nhằm trao tặng những phần quà cho các bệnh nhân vô gia cư, không có gia đình, người thân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện nhân dịp năm mới - Tân Sửu 2021.

Để **Chương trình “Xuân yêu thương”** được tổ chức thành công, Bệnh viện rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ từ các Công ty, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm tham gia cùng Bệnh viện nhằm chia sẻ những khó khăn đến với các bệnh nhân vô gia cư điều trị nội trú tại đây. Những đóng góp, hỗ trợ của các nhà hảo tâm không chỉ là sự cảm thông, chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ bệnh nhân mà còn là liều thuốc tinh thần giúp người bệnh an tâm điều trị và mau chóng hồi phục, hòa nhập với cộng đồng, xã hội.

Mọi phương thức tài trợ xin được liên hệ trực tiếp với Tổ Công tác xã hội - Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại bà Tống Thị Thanh Thúy: 0944686150) để trao quà cho bệnh

nhân hoặc chuyển khoản vào tài khoản: 13804070004882, Ngân hàng HD Bank, chi nhánh tỉnh Đồng Nai.

Thay mặt Ban Giám đốc và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, chúng tôi tin tưởng và hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý Công ty, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm chung tay, sẻ chia để giúp bệnh nhân có được một cái Tết Nguyên đán năm 2021 ấm áp, trọn tình, trọn nghĩa.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, CTXH.

